

นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับโครงการ “คนละครึ่ง”

มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับโครงการ “คนละครึ่ง” (“นโยบายฉบับนี้”) จัดทำขึ้นโดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (“หน่วยงานรัฐ”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเนื่องมาจากการดำเนินการในโครงการ “คนละครึ่ง” (“โครงการฯ”)

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่หน่วยงานรัฐเก็บรวบรวม

หน่วยงานรัฐเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป อันได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน (เช่น หมายเลขประจำตัวประชาชน วันที่ออกบัตร และวันหมดอายุบัตร เป็นต้น) เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้บริการ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลจากเว็บลงทะเบียน (ตัวอย่างเช่น จังหวัดที่ลงทะเบียน การใช้ผลประโยชน์ เป็นต้น) และข้อมูลอื่นใดอันเกี่ยวกับการให้บริการตามโครงการฯ

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการระบบและแอปพลิเคชันสำหรับโครงการฯ อาจจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อันได้แก่ ข้อมูลศาสนา (จากเอกสารระบุตัวตน) และ ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ระบบการจดจำใบหน้า ข้อมูลภาพถ่ายจำลองใบหน้า เป็นต้น) เพื่อการดำเนินการในฐานะที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ให้บริการระบบและแอปพลิเคชันดังกล่าวด้วย

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

หน่วยงานรัฐใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมตามข้อ 1. โดยวัตถุประสงค์ดังกล่าวสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ที่อาศัยความยินยอมของท่าน อันได้แก่ ความยินยอมให้หน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการระบบและแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องในการให้บริการตามโครงการฯ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานรัฐ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ในโครงการฯ และเพื่อการพิสูจน์ตัวตน (Know Your Customer : KYC) และ/หรือเพื่อยืนยันตัวตนเพื่อเข้าถึงการใช้บริการตามโครงการฯ ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของแอปพลิเคชันและ/หรือการเปิดบัญชี ท่านอาจต้องให้ความยินยอมต่างหากกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่หน่วยงานรัฐสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การตรวจสอบข้อมูล การยืนยันตัวตนเพื่อการเข้ารับสิทธิ การอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ลงทะเบียน การรับสิทธิที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานรัฐ การบริหารจัดการโครงการฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาต่อ ยอดการบริหารจัดการหรือการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐ และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานรัฐอาจอาศัยเหตุผลทางกฎหมายดังต่อไปนี้สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ (1) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย (2) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่หน่วยงาน (3) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานรัฐ และของบุคคลภายนอก โดยสมมูลกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา (5) ความยินยอมของท่าน และ/หรือ (6) เหตุผลทางกฎหมายอื่น ๆ ที่มีกฎหมายกำหนดเอาไว้

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการลงทะเบียนใช้สิทธิ การเข้ารับสิทธิ การยืนยันตัวตน หรือการปฏิบัติตามกฎหมายมีความจำเป็นต่อการให้บริการในโครงการฯ แก่ท่าน ดังนั้น หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หน่วยงานรัฐอาจไม่สามารถให้บริการตามโครงการฯ แก่ท่านได้

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในกรณีที่จำเป็น หน่วยงานรัฐจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานรัฐ ผู้ให้บริการระบบและแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องในการให้บริการตามโครงการฯ และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งและ/หรือในนามของหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาและการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หน่วยงานรัฐจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินมาตรการและนโยบายอื่นของรัฐในอนาคต

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ แม้ว่าท่านจะมีสิทธิตามกฎหมาย ได้แก่ สิทธิเข้าถึง สิทธิแก้ไข สิทธิโอน สิทธิคัดค้าน สิทธิลบ สิทธิถอนความยินยอม และสิทธิร้องเรียน อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและกระบวนการจัดการสิทธิของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานของรัฐอาจปฏิเสธคำขอของท่านได้โดยเหตุผลสมควรและโดยชอบ

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ในกรณีที่หน่วยงานรัฐแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับเมื่อหน่วยงานรัฐได้เผยแพร่บน www.knkring.com โดยจะประกาศแจ้งให้ทราบผ่านทางหน้าโฮมเพจของเว็บไซต์เป็นเวลา 30 วันนับแต่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะไม่กระทบซึ่งความยินยอมที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้ขณะลงทะเบียน

7. ติดต่อผู้ให้บริการเว็บไซต์

หากท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเว็บไซต์ได้ที่ 0-2111-1111